

ผลการดำเนินงานจัดบริการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ

รายละเอียดโครงการ	การดำเนินงาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
<p>หลักการและเหตุผล</p> <p>เนื่องจากความพิการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ลดลง ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมคนปกติ ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ ทำให้ขาดการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม มีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ลดลง รวมไปถึงเป็นภาระต่อญาติหรือผู้ดูแล การเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำการฟื้นฟูสมรรถภาพและทำกายภาพบำบัดที่บ้านเป็นวิธีที่ดี และการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้เป็นสถานที่เรียนรู้ของผู้พิการและญาติ จะช่วยให้ผู้พิการสามารถช่วยตนเอง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการและลดภาระของญาติในการดูแลผู้พิการ</p> <p>๒. เพื่อให้ผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง</p> <p>๓. เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้สำหรับญาติและผู้ดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหว</p>	<p>๑. จัดทำฐานข้อมูลผู้พิการและแยกประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> - สืบหาข้อมูลชุมชน (โดย อสม.) - ใช้ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม <p>๒.อบรมให้ความรู้แก่จิตอาสา ผู้ดูแล และญาติผู้ป่วย</p> <p>๓.จัดทีมเยี่ยมบ้านโดยใช้สหวิชาชีพ เพื่อให้คำแนะนำ และประเมินความพร้อมของร่างกาย เพื่อจัดทำกายอุปกรณ์ใช้สำหรับการฟื้นฟูที่บ้าน</p> <p>๔.จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้พิการ เพื่อให้เป็นที่รองรับผู้พิการที่ต้องการไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล โดยจัดหาจิตอาสาเป็นผู้ดูแล</p> <p>๕.จัดทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้พิการ</p>	<p>๑. พิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน ๑๑๖ คน</p> <p>๒. พิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ จำนวน ๓๑ คน</p> <p>๓. พิการทางการมองเห็น จำนวน ๑๓ คน</p> <p>๔. พิการทางการได้ยิน จำนวน ๒๘ คน</p> <p>๕. พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม จำนวน ๒๔ คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรม อสม.จิตอาสาดูแลผู้พิการ และญาติผู้พิการ จำนวน ๑ ครั้ง คน (วันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๕๔) - จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ๑ แห่ง (ตั้งอยู่ข้างอาคารเอนกประสงค์ ผู้สูงอายุ) พร้อมกายอุปกรณ์ เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ มีจิตอาสาช่วยดูแลวันละ ๒ คน มีนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรดูแลให้คำแนะนำและประเมินสภาพร่างกายทุกวันเสาร์ - เยี่ยมบ้านผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ให้คำแนะนำพร้อมติดตั้งการอุปกรณ์ จำนวน ๕๕ ราย

จัดบริการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ

